

Thông Thạo Giáo Lý: Bài Đánh Giá 2—Hướng Dẫn Học Tập

SÁCH HỌC KINH TÂN ƯỚC DÀNH CHO LỚP GIÁO LÝ

Ghi nhớ phần tham khảo và cụm từ thánh thư then chốt

Hãy làm quen với các đoạn thánh thư thông thạo giáo lý và các cụm từ thánh thư then chốt. Em có thể muốn tải xuống và sử dụng ứng dụng Thông Thạo Giáo Lý dành cho thiết bị di động để giúp em ôn tập.

1 Cô Rinh Tô 6:19–20	“Thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh.”
1 Cô Rinh Tô 11:11	“Song trong Chúa thì chẳng phải đàn bà ngoại đàn ông, cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà.”
1 Cô Rinh Tô 15:20–22	“Như trong A Đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng [Ky Tô] mọi người đều sẽ sống lại.”
1 Cô Rinh Tô 15:40–42	Trong Sự Phục Sinh, có ba đẳng cấp vinh quang.
Ê Phê Sô 1:10	“Trong khi kỳ mãn — hội hiệp muôn vật lại trong [Đấng Ky Tô].”
Ê Phê Sô 2:19–20	Giáo Hội “đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa [Giê Su Ky Tô] là đá góc nhà.”
2 Tê Sa Lô Ni Ca 2:1–3	“Ngày Chúa ... [sẽ không đến] vì phải có sự bỏ đạo đến trước.”
2 Ti Mô Thê 3:15–17	“Kinh Thánh ... có thể khiến con khôn ngoan để được cứu.”
Hê Bơ Rơ 12:9	Cha Thiên Thượng là “Cha về phần hồn.”
Gia Cơ 1:5–6	“Vị bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời.”
Gia Cơ 2:17–18	“Đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.”
1 Phi E Rơ 4:6	“Tin Lành cũng [đã] giảng ra cho kẻ chết.”
Khải Huyền 20:12	“Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm.”

Áp dụng giáo lý vào các tình huống thực tế

- Sử dụng một hoặc nhiều đoạn thánh thư thông thạo giáo lý để giúp một người nào đó muốn được hướng dẫn để đưa ra các quyết định quan trọng trong cuộc sống của mình.
- Nếu dạy cho người nào đó về điều xảy ra trong kế hoạch của Thượng Đế dành cho con cái của Ngài sau khi chết, thì em có thể sử dụng những đoạn thông thạo giáo lý nào trong Kinh Tân Ước? Em có thể sử dụng những đoạn này như thế nào để cho thấy tình yêu thương mà Thượng Đế dành cho chúng ta?

Hãy chuẩn bị để chia sẻ những đoạn thông thạo giáo lý nào ảnh hưởng đến em nhiều nhất. Đoạn đó dạy cho em điều gì về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô?

Các nguyên tắc để đạt được sự hiểu biết thuộc linh

Ôn lại các đoạn 5–12 của phần “Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc Linh” trong *Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý* (năm 2022).